

ข้อเสนอการขายส่งบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่

ของ

บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน)

ข้อเสนอการขายส่งบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่

หลักการทั่วไปของข้อเสนอ

ข้อเสนอการขายส่งบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่นี้ เป็นการแสดงเจตนาของ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) (“กสท”) ที่มีต่อผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมจากคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (“ผู้ขอซื้อบริการ”) เพื่อเสนอให้บริการขายส่งบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ของ กสท ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่แบบโครงข่ายเสมือน พ.ศ.๒๕๕๖

กสท ตกลงที่จะผูกพันต่อผู้ขอซื้อบริการตามเงื่อนไขต่างๆตามที่กำหนดไว้ในข้อเสนอนี้ ซึ่งให้หมายรวมถึงสัญญาการขายส่งบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ด้วย

บรรดาเงื่อนไขอื่นใดอันเกี่ยวกับการขายส่งบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ของ กสท ซึ่งมีได้กำหนดไว้ในข้อเสนอนี้ กสท ตกลงให้นำบทบัญญัติแห่ง พ.ร.บ. การประกอบกิจการโทรคมนาคม พ.ศ.๒๕๔๔ และประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่แบบโครงข่ายเสมือน พ.ศ.๒๕๕๖ มาใช้เป็นเงื่อนไขในข้อเสนอนี้ด้วย

ส่วนที่ ๑ ข้อกำหนดและเงื่อนไขสำหรับการให้บริการขายส่งบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ รวมถึงกระบวนการและระยะเวลาการเจรจาข้อตกลงการขายส่งบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่

ผู้ขอซื้อบริการต้องรับรองว่าตนเองมีสิทธิและหน้าที่โดยสมบูรณ์ในการให้บริการโทรคมนาคมภายใต้การกำกับดูแลของคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ตลอดระยะเวลาที่มีการซื้อบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ของ กสท

การให้บริการขายส่งบริการเป็นการให้บริการผ่านโครงข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ของ กสท ในทุกจังหวัดทั่วประเทศ โดย กสท ตกลงจัดหาปริมาณการขายส่งบริการให้แก่ผู้ขอซื้อบริการเพื่อให้สามารถให้บริการขายต่อบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ ที่ได้รับจากบริการขายส่งบริการของ กสท แก่ผู้ใช้บริการของผู้ขอซื้อบริการ

การแจ้งปริมาณการขายส่งบริการตามคราวแรกถือเป็นข้อผูกพันที่ผู้ขอซื้อบริการจะต้องรับซื้อปริมาณการขายส่งบริการดังกล่าวตลอดอายุสัญญานี้

ขั้นตอน กระบวนการและระยะเวลาเจรจาสัญญาการขายส่งบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่อื่นที่มีได้ระบุในข้อเสนอนี้ให้เป็นไปตามหมวด ๓ ของประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ กิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่แบบโครงข่ายเสมือน พ.ศ.๒๕๕๖ ด้วย

ส่วนที่ ๒ ข้อกำหนดทางเทคนิคสำหรับการให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่

ผู้ซื้อบริการต้องจัดให้อุปกรณ์ของตนมีมาตรฐานทางเทคนิคที่เข้ากันได้กับโครงข่ายโทรคมนาคมของ กสท

ส่วนที่ ๓ กระบวนการและวิธีการขายส่งบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่

ผู้ซื้อบริการจะต้องปฏิบัติตามขั้นตอนและนำเสนอรายละเอียดข้อมูลการซื้อบริการขายส่งบริการ โทรศัพท์เคลื่อนที่อย่างเป็นทางการ ตามหมวด ๑ ของประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการ โทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติเรื่อง บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่แบบโครงข่ายเสมือน พ.ศ. ๒๕๕๖

กสท จะแจ้งให้ ผู้ซื้อบริการทราบ ภายใน ๙๐ วันนับตั้งแต่ กสท ทราบความต้องการขอซื้อบริการ อย่างเป็นทางการจากผู้ซื้อบริการ โดย กสท จะแจ้งว่าจะยอมรับตามความต้องการการขอซื้อบริการ ดังกล่าวนี้ทั้งหมดหรือแต่บางส่วน ตลอดจนวันที่โดยประมาณที่จะสามารถให้บริการตามความต้องการใช้ บริการดังกล่าวได้

ส่วนที่ ๔ ค่าตอบแทนการขายส่งบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่

กสท ขอเสนอค่าตอบแทนการขายส่งบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย ข้อเสนอ

ค่าตอบแทนการขายส่งบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ ของ กสท ตามวรรคแรกเป็นอัตราที่เป็นธรรม สมเหตุสมผล เมื่อเทียบกับราคาค่าปลีก ที่ กสท เรียกเก็บจากผู้ใช้บริการของ กสท

ส่วนที่ ๕ หน้าที่และความรับผิดชอบของ กสท และผู้ซื้อบริการ รวมทั้งเงื่อนไขเกี่ยวกับการรักษา ความลับ การเปิดเผยข้อมูล และมาตรการด้านความปลอดภัย

หน้าที่และความรับผิดชอบของ กสท และผู้ซื้อบริการอันเกี่ยวกับการขายส่งบริการ โทรศัพท์เคลื่อนที่ให้เป็นไปตามเงื่อนไขสัญญาการขายส่งบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ ที่ทั้งสองฝ่ายได้ตกลงและลง นามร่วมกันแล้ว แต่หลักการโดยทั่วไปให้เป็นอย่างนี้

หน้าที่ของ กสท

กสท มีหน้าที่แจ้งข้อมูลที่จำเป็นและถูกต้องแก่ผู้ซื้อบริการทราบ เพื่อให้สามารถดำเนินการ ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่แบบโครงข่ายเสมือนได้ หากผู้ซื้อบริการต้องการร้องขอข้อมูลที่จำเป็นเพิ่มเติม สำหรับการซื้อบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่จาก กสท ให้ผู้ซื้อบริการมีหนังสือแจ้งพร้อมรายละเอียดของ ข้อมูลที่ต้องการให้ กสท ทราบ

รวมทั้งบรรดาข้อมูลใดๆที่ กสทช. เปิดเผยให้แก่ผู้ขอซื้อบริการโทรคมนาคมตามข้อเสนอนี้ และ/หรือ ตามประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่แบบโครงข่ายเสมือน พ.ศ.๒๕๕๖ ไม่ว่าจะอยู่ในรูปแบบของเอกสาร เทปบันทึกภาพ เสียง สิ่งพิมพ์ แผ่นดิสก์ แฟ้มข้อมูล คอมพิวเตอร์ หรือในรูปแบบอื่นใด ให้ถือว่าเป็นกรรมสิทธิ์ของ กสทช. และเป็นความลับที่ผู้ขอใช้มีหน้าที่ต้องเก็บรักษาไว้ และห้ามเปิดเผยให้แก่บุคคลอื่นทราบโดยเด็ดขาด เว้นแต่จะได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจาก กสทช. รายละเอียดวิธีการและเงื่อนไขในการใช้ข้อมูล การเก็บรักษาความลับของข้อมูล และการเปิดเผยข้อมูลให้เป็นไปตามเงื่อนไขสัญญาบริการการขายส่งบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ระหว่าง กสทช. กับผู้ขอซื้อบริการ ข้อความในวรรคนี้ให้ใช้บังคับกับข้อมูลที่ผู้ขอซื้อบริการเปิดเผยแก่ กสทช. เพื่อวัตถุประสงค์การขอซื้อการขายส่งบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ด้วย

กสทช. จะอำนวยความสะดวก เพื่อให้การขายส่งบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และให้มีคุณภาพของการให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ไม่ต่ำกว่าที่จัดให้แก่ผู้ใช้บริการของ กสทช. และเป็นไปตามมาตรฐานคุณภาพการให้บริการตามที่ กสทช. กำหนด

กสทช. จะให้บริการขายส่งบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่แก่ผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมทุกรายโดยไม่เลือกปฏิบัติและไม่กระทำการอันมีลักษณะเป็นการผู้ขาด ลดหรือจำกัดการให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่

หน้าที่ของผู้ขอซื้อบริการ

ผู้ขอซื้อบริการมีหน้าที่และความรับผิดชอบตามสัญญาและกฎหมายอื่นใดต่อผู้ใช้บริการของตนโดยตรง และไม่อาจปฏิเสธหน้าที่หรือความรับผิดชอบ หรือกล่าวอ้างว่าเป็นหน้าที่หรือความรับผิดชอบของ กสทช. ผู้ขอซื้อบริการต้องมีตราสินค้าและการแสดงสัญลักษณ์ทางการค้าของตน และต้องให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ตามมาตรฐานและคุณภาพการให้บริการตามที่ได้โฆษณาไว้และเป็นไปตามมาตรฐานคุณภาพการให้บริการที่ กสทช. กำหนด และให้ความช่วยเหลือแก่ กสทช. ตามสมควรเพื่อการปฏิบัติให้สอดคล้องกับกฎหมายและกฎระเบียบของ กสทช. ที่เกี่ยวข้องทั้งหมด

ผู้ขอซื้อบริการจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันเกี่ยวเนื่องจากการยื่นขอรับการจัดสรรเลขหมายโทรคมนาคมจากหน่วยงานกำกับดูแล และที่เกี่ยวกับบริการคงสิทธิเลขหมายโทรศัพท์เคลื่อนที่และรวมทั้งรายรับสุทธิหรือรายจ่ายสุทธิที่เกิดจากสัญญาการเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมที่ กสทช. ได้ทำความตกลงกับผู้ประกอบการโทรคมนาคมรายอื่นในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการขายส่งบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ให้ถือเป็นเงินได้หรือค่าใช้จ่ายของผู้ขอซื้อบริการ

โดยรายได้ใดๆที่เกิดจากสัญญาเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมระหว่าง กสทช. กับผู้ประกอบการโทรคมนาคมรายอื่นในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการขายส่งบริการตามสัญญานี้ เมื่อนำมาคำนวณรวมกับรายได้จากการประกอบกิจการโทรคมนาคมของ กสทช. แล้ว เป็นเหตุให้ กสทช. ต้องชำระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมหรือนำส่งรายได้ให้กองทุนเพื่อการจัดให้มีบริการโทรคมนาคมพื้นฐานโดยทั่วถึงหรือ

ค่าธรรมเนียมใดๆ ในอัตราที่ กสทช.กำหนด ผู้ขอซื้อบริการจะรับผิดชอบภาระค่าธรรมเนียมดังกล่าวในอัตรา
ขั้นสูงสุดที่ กสทช. ต้องชำระแก่ กสทช.

ผู้ขอซื้อบริการจะต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดของ กสทช. ว่าด้วยมาตรการรักษาความปลอดภัย การ
เข้าใช้สถานที่ หรือพื้นที่ร่วม สาธารณูปโภค อุปกรณ์หรือสิ่งอำนวยความสะดวกอื่น ที่เกี่ยวข้องข้องกับการขาย
ส่งบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่

หลักประกันสัญญา

ในวันทำสัญญาผู้ขอซื้อบริการต้องจัดส่งหลักประกันสัญญาเป็นหนังสือค้ำประกันของธนาคารใน
ประเทศไทยเพื่อเป็นการประกันการปฏิบัติตามสัญญาที่มีต่อ กสทช. โดยหลักประกันต้องมีจำนวนวงเงินค้ำ
ประกันเท่ากับจำนวนเงินที่ผู้ขอซื้อบริการจะต้องชำระค่าตอบแทนการขายส่งบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่สุทธิ
ตามประมาณการการขอซื้อบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ เป็นเวลาไม่เกิน ๒ (สอง) ไตรมาสถัดไปตามข้อมูลการ
แจ้งปริมาณการขายส่งซึ่งผู้ขอซื้อบริการได้จัดส่งข้อมูลดังกล่าวให้แก่ กสทช.

ในระหว่างกำหนดระยะเวลาตามสัญญานี้ หากวงเงินค้ำประกันลดลงไปไม่ว่าทั้งหมด หรือบางส่วนอัน
เนื่องมาจากการชดใช้ความเสียหายให้แก่ กสทช. หรือมูลค่าของหลักประกันลดลงไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ ผู้ขอซื้อ
บริการตกลงจะส่งมอบหลักประกัน หรือหนังสือค้ำประกันของธนาคารเพิ่มเติมให้มีมูลค่าครบตามจำนวนที่
กสทช. กำหนดไว้ภายใน ๗ (เจ็ด) วันเริ่มนับตั้งแต่วันที่ กสทช. ได้แจ้งให้ผู้ขอซื้อบริการรับทราบ

ในกรณีที่หนังสือค้ำประกันของธนาคารสิ้นสุดลงตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ในหนังสือค้ำประกันของ
ธนาคาร ผู้ขอซื้อบริการจะต้องนำหนังสือค้ำประกันของธนาคารฉบับใหม่ โดยมีวงเงินเท่ากับวงเงินตามหนังสือ
ค้ำประกันของธนาคารฉบับเดิม หรือตามที่ กสทช. ได้กำหนดวงเงินไว้มาวางเป็นหลักประกันภายใน ๑๕ (สิบห้า)
วันเริ่มนับตั้งแต่วันที่หนังสือค้ำประกันของธนาคารฉบับเดิมสิ้นสุด

กสทช. จะคืนหลักประกันให้โดยไม่มีดอกเบี้ย เมื่อผู้ขอซื้อบริการพ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาและไม่มี
หนี้สินหรือเงินใดๆค้างชำระแก่ กสทช. แล้ว

ส่วนที่ ๖ เงื่อนไขและขั้นตอนการดำเนินการในกรณีของการขอขยาย เพิ่มเติมหรือลดการให้บริการ โทรศัพท์เคลื่อนที่

โดยในแต่ละปี กสทช. จะดำเนินการสอบถามความต้องการซื้อปริมาณการขายส่งบริการจากผู้ขอซื้อ
บริการ ภายในวันที่ ๓๑ มกราคม ทั้งนี้ ผู้ขอซื้อบริการจะต้องแจ้งปริมาณการขายส่งบริการที่ต้องการในปีนั้น
เป็นหนังสือให้ กสทช. ทราบ ภายในวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ เพื่อ กสทช. จะได้ไปดำเนินการจัดหาปริมาณการขายส่ง
บริการนั้นต่อไป

ผู้ขอซื้อบริการสามารถแจ้งความต้องการปริมาณการขายส่งบริการระหว่างปีได้ เพื่อ กสทช. จะได้ไป
ดำเนินการจัดหาปริมาณการขายส่งบริการตามความต้องการของบริษัท และในกรณีที่มีผู้ขอซื้อบริการแจ้งความ
ต้องการปริมาณการขายส่งบริการระหว่างปีหลายราย และ กสทช. ไม่สามารถจัดหาปริมาณการขายส่งบริการ
เพื่อรองรับความต้องการดังกล่าวได้ทั้งหมด กสทช. จะต้องพิจารณาข้อเสนอผูกพันรับซื้อปริมาณการขายส่ง

บริการของผู้ซื้อบริการที่แจ้งให้ กสท ทราบก่อนตามลำดับก่อนหลัง โดยคำนึงถึงสิทธิของผู้ซื้อบริการที่ได้รับจัดสร้างปริมาณการขายส่งบริการไม่ครบตามความต้องการซื้อปริมาณการขายส่งบริการในคราวแรก โดย กสท จะยืนยันผลการจัดหาปริมาณการขายส่งบริการให้แก่ผู้ซื้อบริการทราบเป็นหนังสือภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับความต้องการของผู้ซื้อบริการในแต่ละคราว

ส่วนที่ ๗ ขั้นตอน วิธีการ และระยะเวลาดำเนินการของ กสท ที่มีต่อข้อร้องเรียนและข้อโต้แย้งของผู้ซื้อบริการ

ในกรณีผู้ซื้อบริการมีข้อร้องเรียนหรือข้อโต้แย้งเกี่ยวกับเฉพาะการเรียกเก็บค่าตอบแทนการบริการขายส่งบริการเท่านั้น โดยไม่รวมถึงข้อโต้แย้งเกี่ยวกับรายรับ/รายจ่ายค่าเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม ให้ผู้ซื้อบริการแจ้งให้ กสท ทราบเป็นหนังสือภายใน ๑๕ วันนับจากวันที่ออกใบแจ้งหนี้โดยระบุรายละเอียด เช่น เหตุผลและจำนวนเงินที่โต้แย้ง เป็นต้น โดยทั้งสองฝ่ายจะพยายามหาข้อยุติภายใน ๓๐ วันทำการหลังจากได้รับการแจ้งข้อโต้แย้งนั้น

และหากทั้งสองฝ่ายยังไม่สามารถยุติปัญหา ให้ถือว่าข้อพิพาทเกิดขึ้นเมื่อคู่สัญญาฝ่ายหนึ่งแจ้งคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งเป็นหนังสือโดยอธิบายเกี่ยวกับข้อพิพาทอย่างละเอียด หลังจากได้รับแจ้งเกี่ยวกับข้อพิพาทแล้วคู่สัญญาทั้งสองฝ่ายจะหารือร่วมกันโดยเร็ว หากการร่วมมือดังกล่าวยังไม่อาจตกลงกันได้ภายใน ๑๕ วันทำการหลังจากมีหนังสือแจ้ง คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งอาจยื่นเรื่องต่อศาลในประเทศไทย

ส่วนที่ ๘ บทกำหนดความรับผิดชอบ

กสท ขอสงวนสิทธิ์ที่จะพิจารณาดำเนินการกับผู้ซื้อบริการที่ปฏิบัติผิดเงื่อนไขสัญญาบริการการขายส่งบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ ดังนี้

กรณีผู้ซื้อบริการ ผิดนัดชำระหนี้ค่าตอบแทนการขายส่งบริการหรือค่าใช้จ่ายอื่นใดที่เป็นหน้าที่ของผู้ซื้อบริการที่มีต่อ กสท ตามสัญญา ผู้ซื้อบริการต้องชำระดอกเบี้ยในระหว่างผิดนัดให้แก่ กสท ในอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปี จนกว่าจะได้มีการชำระหนี้เรียบร้อยแล้ว

กรณีผู้ซื้อบริการปฏิบัติผิดเงื่อนไขสัญญาข้ออื่นนอกเหนือจากการผิดนัดชำระหนี้ค่าตอบแทน กสท จะมีหนังสือแจ้งให้ผู้ซื้อบริการดำเนินการแก้ไขการผิดสัญญานั้นให้เรียบร้อยแล้วภายในระยะเวลาที่ กสท จะกำหนดตามสมควร ถ้าปรากฏว่าผู้ซื้อบริการไม่สามารถปฏิบัติให้เป็นไปตามเงื่อนไขสัญญา กสท มีสิทธิพิจารณาบอกเลิกสัญญา แล้วแต่กรณีตามที่ กสท เห็นสมควร โดย กสท ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเรียกค่าเสียหายจากการปฏิบัติผิดสัญญา ทั้งนี้ผู้ซื้อบริการไม่มีสิทธิเรียกค่าเสียหายใดๆอันเกิดจากการยกเลิกสัญญาหรือการให้บริการจาก กสท

กสท อาจพิจารณาบอกเลิกสัญญาหรือระงับการให้บริการในกรณีที่ผู้ขอซื้อบริการผิดสัญญาข้อหนึ่งข้อใด กสท มีสิทธิริบหลักประกันที่ผู้ซื้อบริการได้มอบหลักประกันสัญญาเป็นหนังสือค้ำประกันของธนาคารในประเทศไทย โดยเรียกให้ธนาคารผู้ค้ำประกันชำระเงินเต็มจำนวนที่วางประกันไว้

อนึ่ง การยกเลิกสัญญา การระงับการให้บริการข้างต้น กสท จะดำเนินการตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่เกี่ยวข้องของคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ

ส่วนที่ ๙ บุคคลและสถานที่ที่ติดต่อได้

ผู้ขอซื้อบริการสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลการขายส่งบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ของ กสท รวมทั้งยื่นหนังสือแสดงเจตจำนงและติดต่อเจรจาทำสัญญาการบริการขายส่งบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ได้ตามที่อยู่ ดังนี้

บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน)

ฝ่ายพัฒนาธุรกิจสื่อสารไร้สาย

ส่วนขายส่งบริการสื่อสารไร้สาย

เลขที่ ๙๙ หมู่ ๓ ถนน แจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง

เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๑๐-๐๒๙๘

โทรศัพท์ ๐ ๒๑๐๔ ๔๓๘๗ ๔๔๔๙

โทรสาร ๐ ๒๑๐๔ ๔๗๒๒

เอกสารแนบท้ายข้อเสนอ

คำตอบแทนการขายส่งบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่

อัตราค่าตอบแทนการขายส่งบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ของ กสท ใช้หลักการคิดคำนวณบนพื้นฐานของการคิดคำนวณต้นทุนที่เกิดขึ้นจริงโดยวิธีการจัดสรรต้นทุนทั้งหมด (Fully Distributed Cost) มาเป็นเกณฑ์ในการกำหนดค่าตอบแทน ซึ่งเป็นอัตราที่เป็นธรรม สมเหตุสมผลและไม่เลือกปฏิบัติ

โดยผู้ขอซื้อบริการ และ กสท สามารถเจรจาเงื่อนไขและค่าตอบแทนการขายส่งบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ของ กสท ได้อย่างอิสระ และให้ถือปฏิบัติตามข้อตกลงที่ได้ตกลงร่วมกัน